



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 18 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ร่วมถก'COAG' ผลักดันแนวทางจัดการอาหาร-เกษตรยั่งยืน	แนวหน้า
2. ชง'กปน.'แก้ปัญหาปาล์มรับมือพ.ย.ราคาดีงหนัก	กรุงเทพธุรกิจ
3. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	ไทยโพสต์
4. ก.เกษตรฯชูศาสตร์พระราชาวาทีเอฟเอโอ	มติชน
5. คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: 'รัชกิจประการ' ฐานที่มั่นภูมิใจได้	คม ชัด ลึก
6. มุ่งงานวิจัยครบวงจรยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร	เดลินิวส์
7. นายกาสั่งแบ่งกลุ่มกก.สอบขรก.4 หน่วยพันโกงอควาเรียม	ไทยโพสต์
8. คอลัมน์: แตกใบอ่อน: รัลึกศาสตร์พระราชาน้อมปฏิบัติขับเคลื่อนเกษตรไทย	แนวหน้า
9. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
10. "วิสาหกิจบ้านอุ่มแสง" แชมป์นาแปลงใหญ่ แหล่งผลิตข้าวหอมอินทรีย์...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. กสส.ส่งสหกรณ์จังหวัดชี้แจงมาตรการเกษตรกร 33 จังหวัด ลุยส่งเสริมปลูกข้าวโพด...	สยามรัฐ
12. ชูศาสตร์พระราชาวาทีในหลวงร.9' บนเวทีเอฟเอโอ	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : สศก.ร่วมถก'COAG' ผลักดันแนวทางจัดการอาหาร-เกษตรยั่งยืน

วันหยุดสัปดาห์ที่ 18 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 13690 หน้า : 8 (ล่าง)

# สศก.ร่วมถก'COAG' ผลักดันแนวทางจัดการอาหาร-เกษตรยั่งยืน

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้เข้าร่วมเวทีการประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตร (Committee on Agriculture: COAG) ครั้งที่ 26 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมีประเทศสมาชิก FAO เข้าร่วมจำนวน 111 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ 9 องค์กร และองค์กรเอกชน 16 องค์กร เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทน สศก. ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมถึงประเด็นการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ความถี่หน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ FAO โดยกล่าวขอบคุณ FAO สำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “Supporting the Integration of Agricultural Sector into National Adaptation Plans) การทำการเกษตรแบบเท่าทันภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture : CSA) ที่มีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ชุมชน และประเทศ และเสนอให้ FAO ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสอดคล้องกับด้านความมั่นคงทางอาหาร

รวมทั้งได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของไทย ในการบูรณาการและการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตอาหารและการเกษตร ตลอดจนความสำคัญของการจัดการทรัพยากรดินและน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ FAO จัดทำข้อมูลเฉพาะระดับประเทศให้มากขึ้น เพื่อนำไปจัดทำตัวชี้วัดสำหรับวัดผลการดำเนินงานในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สศก. จะนำข้อมูลจากการประชุมมาพิจารณาเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาการเกษตรของไทย ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนานาประเทศต่อไป

รหัสข่าว: C-181018005015 (18 ต.ค. 61/06:14)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟแควสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับที่ : 10983 หน้า : 7 (บนขวา)

หัวข้อ : ชง'กปน.'แก้ปัญหาน้ำมันปาล์มรับมือพ.ย.ราคาดีดิ่งหนัก

# ชง'กปน.'แก้ปัญหาน้ำมันปาล์มรับมือพ.ย.ราคาดีดิ่งหนัก

เร่งผลักดัน  
ส่งออก 3 แสนตัน

กรุงเทพธุรกิจ ● “สศก.” เตรียมเสนอ กปน. ทามาตรการรับมือราคาปาล์มดิบตกตั้งแต่เดือน พ.ย. ดึงดูดสต็อกเยอะแฉะ 4 แสนตัน กระแสตันไขมันทรานส์ทำให้ส่งออกได้น้อย เล็งหนุนใช้ปี 20 ดุดขับน้ำมันปาล์มส่วนเกิน

นางอัญชดา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)** เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันปาล์มในขณะนี้มีประมาณ 4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากสต็อกปกติที่ควรมีประมาณ 2.5 แสนตัน ส่งผลให้ราคาปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้เท่ากับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่กำไรละ 3.15-3.20 บาท ดังนั้น สศก. จะเสนอมาตรการแก้ไขให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) พิจารณาในเร็วว่านี้

“ราคาน้ำมันเริ่มตกต่ำมาตั้งแต่เดือน พ.ค. ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสไขมันทรานส์ ทำให้สหภาพยุโรปหรืออียู ลดการนำเข้า ดังนั้นประเทศผู้ส่งออกหลัก คือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย จึงหันมาส่งออกในตลาดอาเซียนแย่งสัดส่วนของไทย ทำให้ไทยส่งออกได้น้อยและสต็อกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ในปี 2561 ผลผลิตปาล์มดิบมีมากถึง 15.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ผลิตได้ 14 ล้านตัน ขณะที่ปาล์มน้ำมันที่เคยส่งเสริมให้ปลูกเมื่อ 3-4 ปีก่อนให้ผลผลิต คาดว่า

ปาล์มดิบจะเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นในเดือน พ.ย. นี้ จึงน่าเป็นห่วงว่าราคาขายจะตกต่ำกว่าต้นทุน จึงต้องเร่งหามาตรการรองรับ

โดยรัฐบาลควรสนับสนุนให้ใช้น้ำมันปาล์มเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยจะหารือกับกระทรวงพลังงาน ให้ใช้ปี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ จากปัจจุบันที่ใช้ ปี 7 ในรถส่วนบุคคล แต่ยังไม่สามารถดึงน้ำมันปาล์มออกจากระบบได้ตามเป้าหมายส่วนการผลักดันให้เพิ่มปริมาณการใช้เป็น ปี 10 กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่รับรองเครื่องยนต์ให้ผู้บริโภคไม่กล้าใช้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่ กรมฯกำลังเร่งรัดตามมติ กปน. โดยได้ออก 3 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยเร่งรัดผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตันภายใน 3-4 เดือน เพื่อลดสต็อกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติ ซึ่งได้เสนอขอใช้งบประมาณจากงบกลางวงเงิน 525 ล้านบาทขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบกลาง

โครงการนี้กรมฯจะเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดวันที่ 25 ต.ค. นี้ เพื่อขยายกรอบเวลาการใช้มาตรการนี้ ซึ่งรอบเดิมกำหนดสิ้นสุด 31 ต.ค. ขยายไปถึงเดือน ก.พ.ปี 2562 และทบทวนราคาอ้างอิงน้ำมันปาล์มดิบสอตรับรับราคาปรับซื้อปาล์มดิบสำหรับผู้ค้าที่เข้าโครงการฯ และได้รับการชดเชยค่าขนย้ายและ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็กำไรละ 1.75 บาท

2. แก้ไขปัญหาการขาดผลปาล์มที่อ่อนตัวลงต่อเนื่อง โดยผลักดันให้มีการเร่งใช้น้ำมันดีเซลปี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ให้เพิ่มขึ้นโดยด่วน เพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกิน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานให้กระทรวงพลังงาน เร่งกำหนดมาตรฐานรถยนต์และมาตรการจูงใจให้มีการพัฒนารถยนต์บรรทุกขนาดเล็กให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลปี 20 ได้ ซึ่งได้หารือกับผู้ผลิตรถยนต์ 2-3 ยี่ห้อได้รับการยืนยันแล้วว่าพร้อมผลิตเครื่องยนต์ใช้พลังงานปี 20 หากส่วนนี้ดำเนินการได้จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มได้เดือนละ 1-1.2 แสนตัน

3. การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในระดับพื้นที่ ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ และชุมพร พิจารณาดังคณะกรรมการระดับจังหวัดอำเภอ และตำบลเพื่อกำกับและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันในพื้นที่ และจัดที่ชื้อดกลองการซื้อขายผลปาล์มคุณภาพระหว่างเกษตรกรกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มตามรูปแบบของจ.สุราษฎร์ธานี

“หากทั้ง 3 มาตรการสามารถเร่งรัดให้เกิดขึ้นได้ไม่เกินเดือน ต.ค. นี้ จะช่วยลดปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาดและราคาปรับซื้อปาล์มสดที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18% ในราคาไม่ต่ำกว่า 3.0-3.50 บาท ป้องกันปัญหาปาล์มสดถูกลูกใหม่ที่จะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่มกราคมถึงก.พ.ปีหน้า ที่คาดว่าผลผลิตเพิ่ม 8% หรือมีปริมาณ 15.4 ล้านตัน”



# พิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติ แห่งการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ในหลวงในความทรงจำ” ที่สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา

นายวิวัฒน์กล่าวว่า อยากให้คนไทย นำมาคำสอนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านของพ่อที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาและคิดค้นนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำเกษตรกรรม ผสมผสานกับแนวคิดในเรื่องของศาสตร์ของพระราชทานในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

“อาชีพเกษตรกรรมเป็นที่ยอมรับและสนใจจากสังคมมากขึ้น ทำให้เกิดกระแสเกษตรกรรมรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรยุคใหม่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน รวมไปถึงความนิยมในการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้คนไทยหันมาบริโภคผลผลิตจากการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษกันมากขึ้นด้วย” รช.เกษตรฯ กล่าว

นายวิวัฒน์กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนจากรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ที่ผ่านมามันได้พยายามผลักดันนโยบายการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษทั้งปวง เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยและคนไทย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสืบทอดโครงการพระราชดำริด้านเกษตรกรรมในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อการเกษตรในอนาคต

นายสทนต์ ภูมิอดิรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า พิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติ โดยพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหมุนเวียนตลอดปี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตร โดยกำหนดให้จัดขึ้นปีละ 5 ครั้งคือ เดือนตุลาคม ธันวาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม

ทั้งนี้ มีการกำหนดหัวข้อสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงวิถีเกษตรไทยในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชม ซึ่งประกอบด้วยเยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น นิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาของแผ่นดิน” สำหรับบุคคลทั่วไป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายตามอัคราจารย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต การเปิดพื้นที่สำหรับตลาดนัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แสดงและจำหน่ายสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปตลอดจนกิจกรรมการสร้างสีสันและความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมหกรรม.

## ก.เกษตรฯชูศาสตร์พระราชาวาทีเอฟเอโอ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก ครั้งที่ 45 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคมนี้ โดยนายกฤษฎาได้แถลงถึงผลงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 2 ของสหประชาชาติ หรือ SDGs เกี่ยวกับวาระการสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหย รวมถึงได้นำเสนอศาสตร์พระราชาวาทีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้รื้อฟื้นไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาของส่วนราชการต่างๆ ในด้านบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างความ

มั่นคงทางอาหาร

นายกฤษฎายังกล่าวถึงพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาขยายผลสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกมิติผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในด้านต่างๆ เช่น โครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ เป็นต้น พร้อมทั้งกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษด้านการจัดความหิวโหยของเอฟเอโอ และทูตพิเศษด้านโครงการอาหารในโรงเรียนของโครงการอาหารโลก (WFP) โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย



# ดม ชาติ ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 18 ตุลาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6144

หน้า: 2(ขวา)

Col.Inch: 59.79

Ad Value: 80,716.50

PRValue (x3): 242,149.50

Clip: Black/White

คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: 'รัชกิจประการ' ฐานที่มั่นภูมิใจได้



## 'รัชกิจประการ' ฐานที่มั่นภูมิใจได้

**สนาม**เลือกตั้งภาคใต้อาจไม่ได้ยึดครองเบ็ดเสร็จ โดยพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อพรรคภูมิใจไทยประกาศชิงธงรบเต็มสูบ โดยตระกูล "รัชกิจประการ" รับผิดชอบตั้งแต่ชุมพรยันปลายด้ามขวาน

เจ้าของป้อมปืนที่ (พี่จี เอ็นเนอชี่), สวมปลัดม, รังนก และพาร์มกิ้ง "คุณเปี้ยะ" จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ

ใกล้ถูกลูกเลือกตั้งแม่ทัพปีกซ้ายได้ค่ายสีน้ำเงินจึงโหมโรงด้วยการนำสุดยอดทีมอีสานได้มาโชว์กันถึงถิ่นว้าว



### เรียกเขาว่า 'โกเกี้ยะ'

เลือกตั้ง 2554 นาทิ รัชกิจประการ ถูกวางตัวให้อยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 4 ของพรรคภูมิใจไทย คนแถวถิ่นหาดใหญ่จรดอันตามันทราบดี สามีมของเธอก็คือ "พิพัฒน์ รัชกิจประการ"

"พิพัฒน์" หรือที่เพื่อนโรงเรียนแสงทอง(หาดใหญ่) รุ่น 14 เรียกว่า "ซุ่นเกี้ยะ" เป็นชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา ทำธุรกิจน้ำมันก่อนจะขยายอาณาจักรธุรกิจไปยัง จ.สตูล "ซุ่นเกี้ยะ" หรือ "โกเกี้ยะ" ยังมีสหายร่วมอุดมการณ์อยู่ที่สตูลคือ "โกเกียรติ" หรือ "สมเกียรติ เลียงประสิทธิ์"

แห่งเกียรติเจริญชัยการโยธา ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่สุดในฝั่งอันดามัน ก่อนหน้านั้น "พิบูลย์ รัชกิจประการ" น้องชายโกเกี้ยะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสตูลอยู่หลายปี ตอนหลังพิบูลย์วางมือเพราะมีปัญหาสุขภาพ



นาทิ รัชกิจประการ

### ศึกลูกหนังการเมือง

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ ที่สนามกีฬาากลางจังหวัดพัทลุง จะมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ พัทลุง ออลสตาร์ โดย "เนวิน ชิดชอบ" จะนำทีมชุดใหญ่ลงไปพบแฟน ๆ แบบถึงเนื้อถึงตัว

ผู้จัดศึกลูกหนังมิตรภาพคือ "นาทิ รัชกิจประการ" เทร่บุญญิกพรรคภูมิใจไทย และผู้สนับสนุนรายใหญ่ของ "อีแอนเห็นฟ้า" พัทลุง เอพีซี

"นาทิ" อดีต ส.ว.พัทลุง และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ โลดแล่นบนถนนการเมืองมานับสิบปีแล้ว ทั้งสนามท้องถิ่นและระดับชาติ

ช่วงรัฐบาล คสช. "นาทิ" หรือ "คุณเปี้ยะ" ได้ทำงานเพื่อสังคมหลากหลายบทบาท ทั้งประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง ประธานสมัชชาสตรีจังหวัดพัทลุง และประธานบริหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

หญิงแกร่งคนนี้เป็นสะใภ้ตระกูลรัชกิจประการ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 18 ตุลาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6144

หน้า: 2(ขวา)

Col.Inch: 59.79

Ad Value: 80,716.50

PRValue (x3): 242,149.50

Clip: Black/White

คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: 'รัชกิจประการ' ฐานที่มั่นภูมิใจได้

ย้อนไปปี 2547 “เนวิน ชิดชอบ” ในฐานะ รมช. เกษตรฯ ได้รับมอบหมายจาก “ทักษิณ” ให้ไปดูแลโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จึงทำให้เนวินได้รู้จักกับ “โกเกียรติ” ผู้ค้ามันสำปะหลังใหญ่ของภาคใต้

สายสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้ได้ถูกทอเป็นเครือข่ายการเมือง “ชิดชอบ-รัชกิจประการ”

## “โกเตียน” แม่ทัพอันดามัน

ยุคทักษิณเรื่องอำนาจได้ออกนโยบายขึ้นบัญชีดำผู้ทรงอิทธิพล ระหว่างนั้น “เนวิน” และมาจิต วัฒนเสน ผู้ว่าฯ สตูล ในขณะนั้น ได้มีโอกาสเข้าไปดูแลसारทุกข์สุดคิขของ “โกเกียรติ” สมเกียรติ เสียงประสิทธิ์ อย่างใกล้ชิด



สัมฤทธิ์ เสียงประสิทธิ์

บุญคุณต้องทดแทน “โกเกียรติ-โกเกียรติ” ได้ดูแลผู้สมัครส.ส.สตูล มาแต่สมัยไทยรักไทย จนถึงภูมิใจไทย วันนี้ “โกเตียน” หรือ “สัมฤทธิ์ เสียงประสิทธิ์” น้องชายโกเกียรติ เป็นนายกอบจ.สตูล และ “โกดาว” หรือ ประสิทธิ์ แบ้สกุล เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสตูล

“โกเตียน” จึงรับบทแม่ทัพสตูลให้ค้าสินน้ำเงินและตั้งเป้าลือก ส.ส.เขตฝั่งอันดามันอย่างน้อย 1 ที่นั่ง



## มุ่งงานวิจัยครบวงจรยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เนื่องจากในปี 2552-2553 รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต่อมาในปี 2554 - 2556 รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ทำให้ชาวนาเร่งรอบการปลูกข้าว เน้นปริมาณข้าวโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพข้าว มีข้าวในสต็อกมากถึง 18 ล้านตันข้าวสาร แต่ระบายข้าวได้น้อย ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยประสบภัยแล้ง ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงมาก ต่อมาในปี 2559 การผลิตและการตลาดข้าวยังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปทานข้าวมากกว่าอุปสงค์ ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง จัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งเป็นการบริหาร จัดการสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต การสีแปรสภาพ จนถึงการตลาด โดยใช้หลักการการตลาดนำการผลิต แยกตลาดข้าวทั่วไปกับตลาดเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สร้าง



ให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น หรือทำกิจกรรมอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการปลูกข้าว รวมทั้งให้มีการลดรอบการทำนาในรอบที่ 2 โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชหมุนเวียนหลังทำนา เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

4. สร้างความเป็นธรรม และบูรณาการ โดยสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวนาในการนำข้าวไปขาย

ความเป็นธรรมในการขายข้าวของชาวนา การจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นครั้งแรก ปี 2559 โดยปรับกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาข้าวไทย

1. ใช้การตลาดนำการผลิต มีการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว ให้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ โดยนำอุปสงค์เป็นตัวตั้งในการกำหนดการผลิต 2. แยกตลาดทั่วไป (Mass Market) กับตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) โดยแบ่งแผนการส่งเสริม การตลาดตามลักษณะของตลาดข้าว 3. ปรับโครงสร้างการผลิตครบวงจร โดยในพื้นที่เหมาะสมการปลูกข้าวจะส่งเสริมสนับสนุน



โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานงาน บูรณาการร่วมกันมากขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวงหลักคือ กระทรวงพาณิชย์



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง (ร.ก.ส.)

ทั้งนี้ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันปี 2561 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการกำหนดอุปสงค์ และอุปทาน 2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สานต่องานนโยบาย 15 ด้าน โดยมุ่งเน้นการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล และยกระดับการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 เน้นการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสมดุลของ Demand และ Supply การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มุ่งพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการนำหลักการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญแบบครบวงจร ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา Smart Product ออกสู่ตลาด นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้ ให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.

## นายกษัตริย์แบ่งกลุ่มกก.สอบชรก.4หน่วยพันโงอควาเรียม

**ศึกษาธิการ** ● นายกษัตริย์แบ่งกลุ่มตั้ง กก.สอบวินัย ชรก.4 หน่วยงาน ศธ.-มท.-กษ.-สจล. พันทุจริตควาเรียม เหตุมีฐานความผิดคนละแบบ ส่งผลให้วิธีการสอบสวนต้องแตกต่างกัน ส่วนกรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมต้น ชิดเส้นตาย 30 ต.ค.นี้ ห้ามขอเลื่อนการชี้แจงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือควาเรียม ทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลับมาจัดทำรายละเอียด โดยแบ่งกลุ่มการสอบสวน เช่น ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บริหารระดับ 10 จะเป็นกลุ่มไหนที่รับผิดชอบในการสอบสวน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บริหารระดับ 11 จะเป็นกลุ่มไหนที่รับผิดชอบการสอบสวนบ้าง เนื่องจากมีฐานความผิดคนละแบบ ส่งผลให้วิธีการสอบสวนก็ต้องต่างกันไปด้วย เป็นต้น ซึ่งตนจะประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ประมาณ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มท.กษ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน

ปลัด ศธ. เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้ ศธ.จะได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมาก เป็นในเรื่องของรายละเอียด เพราะภาพรวมนายกษ. จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นภาพรวมในการสอบสวนอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติเราต้องมาจัดกลุ่มก่อนว่ากลุ่มไหนใครมีอำนาจสอบสวนใครได้บ้างเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ตนยังได้รับทราบด้วยว่ากระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) มีหนังสือตอบกลับมาว่า ข้าราชการที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 หน่วยงานพบมูลความผิดและเห็นด้วยกับ ศธ.ที่มีการตั้งคณะกรรมการ

การสอบสวนวินัยร้ายแรงในเรื่องนี้

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น วงเงิน 279 ล้านบาท ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตนได้ขีดเส้นให้ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทำรายงานชี้แจงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มี นายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธาน กำหนดไม่เกิน 30 ตุลาคมนี้ ห้ามขอเลื่อนการชี้แจงออกไปอีก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หลังจากนั้นนายอรรถพลจะไปสรุปสำนวนมาให้ผมพิจารณาต่อไป.



เดือนตุลาฯ เวียนมาบรรจบครบอีกครา  
อดย้อนรำลึกถึงศาสตร์พระราชา พระบาท  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของ  
พวกเรามิได้ นึกถึงคราใดก็ปลาบปลื้ม  
ปริ่มล้นในใจทุกครั้งกับศาสตร์วิชาความ  
รู้ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ลูกหลานไทย  
ได้นำไปใช้พัฒนาประเทศและหล่อเลี้ยง  
ชีพทุกคนขึ้นให้มีความ “กินดี อยู่ดี”  
โดยเฉพาะศาสตร์ว่าด้วยเรื่อง ดิน น้ำ  
อากาศ ฝนเทียม การเกษตรทฤษฎีใหม่  
และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้วนเป็น  
แนวทางคำสอนที่ทรงคุณค่า

คำสอนของพระองค์ท่านที่เปรียบ  
ดังเพชรและทองคำเหล่านี้ ยังคงมีบางคน  
หรือบางหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ถึง  
พยายามที่จะบิดเบือน ปิดกั้น ย้อนแย้ง กลบ  
เกลื่อน ทำให้ดูเป็นเรื่องล้าหลัง เนื่องด้วยไม่  
อยากได้ใจ หรือไม่อยากให้ใครมาศึกษาให้ลุ่มลึก  
เข้าถึง “จิตใจ” จึงไม่ยอมปฏิบัติตามให้สม  
กับที่เขามีพระราชดำรัสสอนสั่งไว้ว่า...เมื่อจะ  
กระทำการใดๆ ต้องทำแบบ “เข้าใจ เข้าถึง  
พัฒนา” โดยเฉพาะนโยบายเรื่องเกษตร  
ปลอดภัยของภาครัฐที่ดูเหมือนจะ  
ให้การสนับสนุน แต่ก็ยังคงมีบางกลุ่มที่ยังคง  
พยายามนำเอาสารพิษเข้ามาเพียงเพราะความ  
แก่ได้ จนทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  
ในบ้านเมือง รวมถึงสุขภาพของคนไทยเอง

จึงเป็นเรื่องเศร้าที่ประเทศไทย  
ยังจมปลักอยู่กับสารพิษที่ตกค้างอยู่  
ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “ดิน”

## ราลึกลับศาสตร์พระราชาน้อมปฏิบัติซบเคื่อนเกษตรไทย

ที่อาบเจือไปด้วยสารพิษจากยาฆ่าหญ่  
ยาฆ่าหนอน โรค แมลงศัตรูพืช แม้กระทั่ง  
หญ้าต่อไปก็อาจจะไม่ขึ้นไม่โต ที่ซบไรไม่ผล  
ต่างๆ ก็จะไม่แคะแกระ็น จะเพาะปลูกอะไรก็  
ต้องคอยอาศัยแต่ปุ๋ยยาฮอร์โมนจากบริษัท  
ห้างร้านอยู่รำไป “น้ำ” ตามห้วย หนอง  
คลอง บึง จะดื่ม ใช้ อาบก็ไม่ได้ น้ำดิบที่  
นำมาผลิตประปาที่ปนเปื้อน ผลกระทบใน  
ปัจจุบันที่แม่แต่ “น้ำนมแม่” ยังมีสารพิษ  
ตกค้างไปสู่ลูก ผู้คนเป็นมะเร็ง อัมพฤกษ์  
อัมพาต ฯลฯ เกิดโรคเรื้อรัง ที่มีสาเหตุจาก  
การสัมผัสสื่อบริโภคบริโภคในลำน้ำ นาข้าว  
หรืออ่างเก็บน้ำเป็นเวลานาน หลายรายมี  
บาดแผลในบริเวณแขน ขา จากการทำงาน  
และไปล้างตัวในแหล่งน้ำที่รองรับสารเคมี  
ทางการเกษตร (ที่มา : สำนักงานกองทุน  
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อย่างไรก็ตาม จากอดีตถึงปัจจุบัน  
ยามใดที่สยามประเทศต้องประสบกับวิกฤต  
มักจะมีวีรบุรุษ วีรสตรีลุกขึ้นมาปกป้อง  
ดังภาษิตที่ว่า “อยุธยา ยังไม่สิ้นคนดี”  
เช่นเดียวกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เรายังมี  
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือลูกศิษย์ของท่านจะ  
เรียกว่า “อาจารย์ยักษ์” ผู้ที่กำลังต่อสู้ฝ่าฟัน  
กับมรสุมในเรื่องการระงับยั้งยั้งวัตถุอันตราย  
ทางการเกษตร เพื่อมิให้มีการนำเข้า  
ในประเทศ และเป็นผู้ประกาศท้าชนกับกลุ่ม  
บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำเข้าสารเคมีอันตราย  
โดยให้รัฐบาลและเกษตรกรทั่วประเทศ  
จะต้องหยุดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษทันที  
ไม่ว่าจะเป็น “คลอรีฟริควอท” สารเคมี  
กำจัดโรคศัตรูพืชที่มีพิษรุนแรงและยาฆ่า  
หญ่กลุ่ม “ไกลโฟเสต” และ “พาราควอท”  
ที่หลายประเทศเลิกใช้ไปตั้งนานแล้ว จนเกิด  
กระแสข่าวต่างๆ นานา ว่าอาจจะทำให้ท่าน

ต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กันเลยทีเดียว  
และในประวัติศาสตร์การเมืองเท่าที่สังเกต  
มักจะมีข่าวลือเกิดขึ้นก่อนเสมอ ประดุจว่า  
เป็นการโยนหินถามทาง หลังจากนั้นข่าวจริง  
ก็จะตามมา หวังว่าประวัติศาสตร์คงจะไม่  
ซ้ำรอยกับท่านอาจารย์ยักษ์อีกครั้ง

ในฐานะที่ชมรมเกษตรปลอดภัย  
เป็นองค์กรที่อยากได้สารพิษหมดไป  
จากประเทศไทยขอเป็นกำลังใจส่งไปให้  
อาจารย์ยักษ์สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค  
ต่างๆ และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะ  
อย่างน้อยก็ถือว่าท่านเป็นชายชาตินักรบ  
ที่มีความกล้าหาญ กล้าท้าชนต่อผู้กบฏอำนาจ  
และอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ค้ำฟ้า เพื่อดำรงไว้  
ซึ่ง “ศาสตร์ของพระราชา” และเชื่อว่า  
จะมีประชาชนคนของพระราชารักษาอีกหลาย  
กลุ่มหลายองค์กร ที่พร้อมจะสนับสนุน  
ช่วยเหลือ และขอให้พระบรมราโชวาท  
ของในหลวงรัชกาลก่อน เปรียบเสมือน  
“ดาบอาญาสิทธิ์” ลอยปกป้องคุ้มครอง  
ให้อาจารย์ยักษ์ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ  
และประชาชนคนไทยให้อยู่รอดปลอดภัย  
ท้ายนี้ขออน้อมนำพระบรมราโชวาท มาเผยแพร่  
แพร่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทย  
ทุกท่าน

“การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการ  
เดินทวนกระแสความไม่พอใจ และความ  
ต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผล  
ช้า...แต่ก็จำเป็นต้องทำ...เพราะหาไม่...  
ความชั่วซึ่งห่างๆ จะเข้ามาแทนที่ แล้ว  
จะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว...โดยมิทัน

มนตรี บุญจรัส  
ชมรมเกษตรปลอดภัย (ไทยกรีน อะโกร)



## บุคคล แนวหน้า

แนวหน้าหนังสือพิมพ์คุณภาพ ทุกบรรทัดคือสาระและข้อเท็จจริง...■

“พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์” ผบ.ทบ. กล่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจากขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของกองทัพบก โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ถูกตั้งคำถามว่า จะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกหรือไม่? “พล.อ.อภิรัชต์” ตอบว่า “ถามว่าในวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตัดสินใจทำรัฐประหาร ยอมรับว่าผมมีความคุ้นเคยกับ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ไม่มีเรื่องส่วนตัวกับท่าน เพราะท่านใช้ผมทำงานมาโดยตลอด เดือนหนึ่งได้เจอกัน 5 ถึง 10 นาทีก็เต็มที่แล้ว ผมถึงบอกว่าเป็นกลางก่อนผมในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการทหารบก ผมเจอท่านในเวลาสั้น ๆ ถือว่าเก่งแล้วในชีวิตนี้เคยนั่งคุยกับท่านไม่ถึง 1 ชั่วโมง แต่ได้เห็นความรัก ความรู้ ความทุ่มเทในการทำงานของท่าน ซึ่งเป็นแบบอย่างหนึ่งของผมในการดำเนินงานด้านราชการและถ้าวันนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตัดสินใจบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้น ผมว่าการตัดสินใจไม่ได้ อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่อยู่ที่ประชาชน”...■ “ผมมั่นใจว่า ถ้าการเมืองไม่ เป็นต้นเหตุแห่งการจลาจล ก็ไม่มีอะไร ประเทศไทยเคยมีปฏิวัติมา 10 กว่าครั้ง แต่ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว เพราะช่วงหลังเกิดจากการเมืองทั้งสิ้น”...■

“คชสีห์” ถอดรหัสคำพูดของผบ.ทบ. แปลความได้ง่ายๆ ว่า ถ้าการเมืองดี สังคมไม่วุ่นวาย ไม่มีการจลาจล ก็จะไม่มีการปฏิวัติ ฉะนั้น ถ้าใช้ตรรกะจากคำตอบนี้ สำหรับประเทศไทยแล้วเรื่องการปฏิวัตินั้น หากความแน่นอนอะไรไม่ได้ คืออาจจะมี หรือไม่มีก็ได้ สรุปก็คือ ผบ.ทบ.ไม่กล้าการันตี!!.. แต่ที่ได้ใจจากคนไทยไปเต็มๆก็คือ “พล.อ.อภิรัชต์” พูดถึงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยยืนยันว่า พระมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่กับแผ่นดินไทยไปตลอด “กองทัพบกถือเป็นข้าราชการ มีหน้าที่และหัวใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยกองทัพบกจะใช้ศักยภาพและขีดความสามารถทุกอย่างในการปกป้องสถาบัน...■ “คนที่หมิ่นสถาบันส่วนใหญ่เป็นคนที่จิตไม่ปกติ ส่วนคนที่จิตปกติแต่มีความคิดแปลกๆ แต่ก็ไม่ได้ อยู่เมืองไทย มีการหนีไปอยู่ต่างประเทศ เพราะอยู่เมืองไทยไม่ได้ ในเมื่อเราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารตั้งแต่วัยรุ่นยันย่า ทำไมไม่สำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินเกิด ไม่มีใครเขาไม่รักแผ่นดินเกิด รัฐบาลผลัดเปลี่ยนไป แต่องค์พระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทยไปตลอด นี่คือหน้าที่ของกองทัพบก และผมจะปกป้องสถาบันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมี”...■

ใกล้หมดอายุขัยรัฐบาล ไม่ว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หัวหน้าคสช. และนายกรัฐมนตรี จะทำอะไร จะกระดิกตัวไปทางไหน ก็ถูกมองว่า เป็นเรื่องการเมืองไปเสียหมด...ตัวอย่างเช่นเรื่องจับจ๊อย เล็กๆ น้อยๆ แค่งการเปิดเฟซบุ๊ก

ส่วนตัวและสื่อโซเชียลช่องทางอื่นๆ เพื่อสื่อสารกับประชาชน ก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมือง ถูกตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเพิ่งจะมาเปิดเฟซบุ๊กเอาในช่วงเวลานี้ ทั้งๆ ที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายปี ...■■■ “ตู้ ดิฉิทล์” ตอบว่า “ผมเป็นมือใหม่ วันนี้เห็นตามแต่เรื่องเฟซบุ๊ก ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักหรือรองอะไร วันนี้ผมก็ต้องเป็น ตู้ ดิฉิทล์ บ้าง เพราะเรากำลังเดินทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผมเองเป็นเบบี๋บูมเมอร์ ดังนั้น วันนี้จึงต้องใช้ให้เป็น แสดงให้เห็นว่า พยายามปรับตัวไม่ใช่มาทำเพราะรัฐบาลอยู่มา 4 ปี ในเมื่อการใช้โซเชียลมีเดียมีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกัน...■■■

เรื่องขึ้นทะเบียนหมา-แมว ค่อยๆ ซาลงไปแล้ว จะเก็บสตางค์หรือไม่? หากเก็บจะเก็บสักกี่บาท? กฎหมายไม่น่าจะคลอดออกมาในรัฐบาลนี้แน่ๆ หากจะทำคงต้องไปว่ากันต่อในรัฐบาลหน้า และเปลืองๆไม่ว่าจะรัฐบาลไหนๆ ก็อาจจะไม่กล้าทำด้วย...■■■ “คชสีห์” เห็นใจกรมปศุสัตว์ และตัวอธิบดีคือ “นพ.สรวิศ ธานีโต” เพราะตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็เจอแต่งานหนักๆ มาตลอด นับตั้งแต่การเข้ามากวาดล้างปราบปรามทุจริตในกรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าปลอม ไล่ไปถึงโควตานมโรงเรียน ซึ่งเต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาล หากใครติดตามข่าวจะเห็นว่า “นพ.สรวิศ” ทำงานอย่างขยันขันแข็งมาตลอด ซึ่งทุกเรื่องทุกปัญหาเกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้าจะเข้ามารับตำแหน่งทั้งสิ้น...แม้แต่เรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวนี่ก็เถอะ ต้นทางจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากกรมปศุสัตว์ แต่ “ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...)พ.ศ...” ซึ่งเสนอโดยกระทรวงเกษตรฯนั้น เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมของ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณฯ พ.ศ.2557 แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ การให้อำนาจองค์กรส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและค่าทำเครื่องหมายประจำตัว...■■■ ไปตรวจดูเส้นทางกันจริงๆ ต้นเรื่องมันอยู่ที่ “คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์” สถาบันบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แต่พอถูกสังคมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการจัดเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียน บรรดาสนช.ที่เกี่ยวข้องกับหุบปากเงียบกันหมด!!

คชสีห์





# “วิสาหกิจบ้านอุ่มแสง”

## แชมป์นาแปลงใหญ่

### แหล่งผลิตข้าวหอมอินทรียี่ห้อต่างๆส่งขายทั่วโลก



ศรีสะเกษ – เปิดเบื้องหลังความสำเร็จ! “วิสาหกิจชุมชนบ้านอุ่มแสง” อ.ราชันีศ จ.ศรีสะเกษ แชมป์นาแปลงใหญ่ดีเด่นของไทย แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรียี่ห้อต่างๆส่งขายทั่วโลกปีละ 50 ล้าน

นายบุญมี สุระโคตร เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน

ส่งเสริมการเกษตรที่ 7 นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 155 บ้านอุ่มแสง ต.ตู อ.ราชันีศ จ.ศรีสะเกษ เจ้าของรางวัลชนะเลิศนาแปลงใหญ่ระดับประเทศประจำปี 2561 เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นการทำนาแบบกรรห่านข้าวแห้ง มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรู

พืชกันมากขึ้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตแล้ว การใช้สารเคมียังเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านอุ่มแสงจึงมีแนวความคิดที่จะช่วยกันลดต้นทุนด้านการผลิต และได้รื้อฟื้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล



อดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร มาปรับใช้ด้วยการลดรายจ่าย ลดต้นทุนการปลูกข้าวควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เกษตรด้านเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปข้าวและการสร้างกลุ่มเครือข่าย

เริ่มจากการไม่เผาตอซังแต่ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ปอเทือง และถั่วพริ้ว พร้อมหาสมาชิกที่มีแนวคิดที่คล้ายกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นในนาม "กลุ่มเกษตรอินทรีย์" เริ่มต้นด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้กันเองในกลุ่มสมาชิก ปีแรกมีสมาชิกร่วมกันก่อตั้งกลุ่มทั้งหมด 74 ราย ระดมเงินทุนได้ 608,000 บาท จากนั้นได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นเมื่อ 13 มีนาคม 2549 เพื่อแปรรูปผลผลิตที่สมาชิกเกษตรกรผลิตขึ้นเป็นการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอุ่มแสง ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรทุ่งกุลาร้องไห้ได้พัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้าอบรมกับหน่วยงานรัฐ การเปิดตลาด การสร้างตลาดใหม่ และช่วงชิงโอกาสทางการตลาดต่างๆ ทางกลุ่มไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองเลย จนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดศรีสะเกษมาครองได้สำเร็จ แต่ทางกลุ่ม ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่แน่วางใจว่ารางวัลชนะเลิศระดับเขต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และยังคงคว้ารางวัลวิสาหกิจดีเด่นระดับประเทศด้วย

ด้วยความเข้มแข็งที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขยายสมาชิกกลายเป็น "กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวเกษตรอินทรีย์ครบวงจร" โดยปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,258 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 20,716 ไร่ (ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 20,077 ไร่, ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 539 ไร่, ข้าวมะลิชนิด จำนวน 63 ไร่, ข้าวมะลิแดง จำนวน 37 ไร่) บนผืนดินทุ่งกุลาร้องไห้ มีคณะกรรมการกลางเป็นผู้กำหนดทิศทางการผลิตและการจัดการตลาด และมีคณะกรรมการกลุ่มย่อยอีก 5 กลุ่มนำแนวทางดังกล่าวไปวางแผนการผลิตในกลุ่มของตนเอง สมาชิกรายย่อยแต่ละกลุ่มจะมีการวางแผน

ร่วมกัน การผลิตตามชนิดพันธุ์และมาตรฐานการตรวจรับรองคุณภาพที่ตนเองได้รับ และคณะกรรมการกลุ่มจะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกในการจัดจำหน่ายให้แก่คณะกรรมการกลางกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้ชื่อ "วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง" จะได้นำมาแปรรูปและจัดจำหน่ายในตราสินค้าชื่อ "ลูกบุญมี" ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทั้ง IFAOM, EU, NOP, Fair Trade และมีสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 80% มีการสั่งซื้อแบบ pre-order กับตลาดยุโรปเป็นตลาดหลัก และอีก 20% เป็นการขายในประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวอินทรีย์แปรรูป จมูกข้าวกล้องงอกพร้อมดื่ม ขนมที่ทำจากข้าวกล้องงอก

จากการรวมกันผลิตในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ที่ทำให้เกษตรกรได้รับมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพจนได้มาตรฐานอินทรีย์รวมมูลค่า 48.7 ล้านบาทต่อฤดูกาลผลิต หรือประมาณ 38,738 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยังมีการใช้พื้นที่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การเพาะปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์หลังนาเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ให้เกิดการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน และมีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ว

"ทุกวันนี้เราพึ่งพาตนเองได้แล้ว ไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับคนอื่น เราทำเองจัดการเองทุกอย่าง"

"ด้วยศักยภาพและพัฒนาการของกลุ่มฯ ทำให้ล่าสุดแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ตุ๋ อ.ราชันย์ จ.ศรีสะเกษ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ล้วนมาจากความสำเร็จทุกด้านของกลุ่มฯ ทั้งเรื่องการผลิตต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และสามารถบริหารจัดการการผลิตได้เป็นอย่างดี จึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มฯ ที่จะขับเคลื่อนในการเปิดตลาดข้าวอินทรีย์ของไทยให้กว้างไกลไปทั่วโลกต่อไป" นายบุญมี กล่าวในตอนท้าย.

## กสส.ส่งสหกรณ์จังหวัดชี้แจงมาตรการเกษตรกร 33 จังหวัด ลุยส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งสำรวจเกษตรกร 33 จังหวัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา พร้อมสั่งการสหกรณ์จังหวัด จับมือพัฒนาที่ดิน ชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส.ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการจูงใจเพื่อเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ

กสส. : นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ 33 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา ระดมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจจำนวนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส.แต่ละจังหวัด เพื่อร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงมาตรการจูงใจที่จะเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา ซึ่งจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยอนุมัติสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ระยะเวลา 6 เดือน ให้เกษตรกรเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตและเตรียมแปลงไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูก การสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับเงินชดเชย ไร่ละ 1,500 บาท

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังให้สหกรณ์การเกษตรเป็นตัวกลางในการเจรจากับภาคเอกชนในการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าตามราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์และอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ส่ง

เสริมและพัฒนาเกษตรกรพันธสัญญา พ.ศ.2560 โดยให้สหกรณ์การเกษตรทำหน้าที่บริหารจัดการการผลิต ตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้แก่สมาชิก การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อบริการเกษตรกร การรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยสามารถขอกู้สินเชื่อจาก ธ.ก.ส.ได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 และการประสานเอกชนกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ เบื้องต้นมีสหกรณ์การเกษตรทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทานสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 205 แห่ง

นายพิเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด ได้มีการประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งสำรวจความต้องการของเกษตรกร โดยให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนในการลงสำรวจในทุกตำบลในเขตชลประทาน เพื่อเกษตรกรเข้าใจและตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่ 9 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและเกษตรกรมีแนวโน้มเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ พิจิตร เชียงราย พิชญ์โลก นครราชสีมา สุโขทัย และอุดรธานี ซึ่งอธิบดีและรองอธิบดีทุกหน่วยงาน จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 61 เป็นต้นไป



## ศาสตร์พระราชา ของ'ในหลวงร.9' บนเวทีเอฟเอโอ

นายถุฎฎา บุญราช รวม.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 ต.ค. หลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก ครั้งที่ 45 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ว่าในการประชุมนี้รัฐบาลได้แสดงผลงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ตามเป้าหมายที่ 2 เกี่ยวกับวาระการสร้างความมั่นคงอาหาร การจัดการปัญหาความอดอยาก หิวโหย โดยนำเสนอศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผ่านโครงการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาของส่วนราชการต่างๆ ในด้านบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายถุฎฎาเผยอีกว่า นอกจากนี้ยังกล่าวถึงพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาขยายผลสู่การปฏิบัติผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทย

ในด้านต่างๆ อาทิ โครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ เป็นต้น รวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษด้านการจัดการความหิวโหยของเอฟเอโอ และทูตพิเศษด้านโครงการอาหารในโรงเรียนของโครงการอาหารโลก (WFP) โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย

“ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อันดับ 11 ของโลก ไทยให้ความสำคัญกับโครงการจัดการความอดอยากหิวโหยของสหประชาชาติ ดังนั้นในที่ประชุม ผู้แทนเอฟเอโอที่ทำหน้าที่อภิปรายในที่ประชุม จึงได้กล่าวยกย่องความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอาหาร และความหิวโหยของประเทศไทยที่ผ่านโครงการพัฒนาด้านต่างๆของทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนของไทย” นายถุฎฎากล่าวและว่า นอกจากนี้ได้เรียกประชุมทูตเกษตรประจำภูมิภาคยุโรปจาก 4 ประเทศ คือ อิตาลี เบลเยียม รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ มอนเนททางปฏิบัติงานตามนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยให้ทูตเกษตรไทยทุกประเทศ ลงพื้นที่สำรวจตลาดการค้าสินค้าเกษตรในประเทศที่ประจำอยู่ให้ประสานงานกับทูตพาณิชย์ไทยร่วมลงไปสำรวจตลาดด้วยกัน

ให้หาโอกาสพบปะกับหอการค้าหรือภาคเอกชนของประเทศนั้นๆ เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยให้ต่างประเทศได้รู้จัก

รวม.เกษตรกล่าวอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเน้นประชาสัมพันธ์สินค้าข้าว ยางพารา สินค้าหลักของไทย เนื่องจากประเทศในยุโรป อาทิ อิตาลี เยอรมนี และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก มีความสนใจเกี่ยวกับข้าวและยางพารามากขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังยุโรปได้มากขึ้น ทั้งยังสั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรในต่างประเทศดำเนินการเรื่อง 1.ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มด้านการเกษตร และความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ 2.เพิ่มโอกาสในการส่งออกยางพารา ข้าว ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง 3.ศึกษาข้อมูลภาคเกษตรของแต่ละประเทศเพื่อปรับใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและการรวมกลุ่มของเกษตรกร 4.ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตการเกษตรของต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรของเกษตรกรในประเทศไทย และ 5.ใช้ระบบไอทีที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรในประเทศไทย เพื่อให้รับรู้ข่าวสารเพื่อก้าวทันต่อสถานการณ์การผลิตและการเปลี่ยนแปลงของโลก